



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2559

เรื่อง	สื่อ
1. น้ำท่วมคาบสมุทร'สทิงพระ'นาข้าวเสียหายแล้วร้อยละ23	แนวหน้า
2. 'พณ.-เกษตร'เร่งทำแผนยุทธศาสตร์	มติชน
3. ชูยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ตั้งเป้าโต20%	โพสต์ทูเดย์
4. 'ฉัตรชัย'มอบงาน'ชุดีมา'ดันนโยบายข้าวครบวงจร	กรุงเทพธุรกิจ
5. ยึดนโยบายประชารัฐ สศก.กางตำราจัดทัพเกษตรกรไทย	ไทยรัฐ
6. คอลัมน์ เลขที่๑ซอยปลื้มมณี	บ้านเมือง
7. ภาพข่าว: แยก...พัฒนาการ: ส่งออกไก่สด	พิมพ์ไทย
8. ภาพข่าว: มอบหนังสืออนุญาต	สยามรัฐ
9. ปฐมฤกษ์ส่งไก่สดบุกแดนกิมจิ เกษตรฯตั้งเป้าปี60ดันตลาดส่งออกเนื้อไก่โตขึ้น3%	สยามรัฐ
10. คอลัมน์ ข้าวสั้นเศรษฐกิจ: เร่งรัดแผนข้าว	ไทยรัฐ
11. คอลัมน์ เมืองไทย 360: "ประยุทธ์ 4"กระชับแน่น ใช้บริการ"...	ผู้จัดการรายวัน
12. สั่งเกาะติดสถานการณ์ฝนตัวเอง เตรียมพร้อมรับมือถล่มซ้ำภาคใต้	แนวหน้า
13. เผาทิ้งลอตใหญ่'เนื้อสัตว์'ลอบนำเข้า...	แนวหน้า
14. คอลัมน์ บุคคลในข่าว	ไทยรัฐ
15. คอลัมน์ รู้เหนือรู้ใต้: ลูกค้ายกกลับมา	เดลินิวส์
16. ภาพข่าว: แยก...พัฒนาการ: งานเกษตรสีเขียวตามรอยพ่อ	พิมพ์ไทย
17. ภาพข่าว: แยก...พัฒนาการ: ส่งออกไก่สด	พิมพ์ไทย

น้ำท่วมคาบสมุทร'สทิงพระ' น้ำท่วมเสียหายแล้วร้อยละ 23

นายคมสัน จำรูญพงษ์ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ฝนตกและน้ำท่วมหนักในพื้นที่ภาคใต้ เป็นเหตุให้พื้นที่ปลูกข้าวของ จ.สงขลา ได้รับความเสียหาย โดยเฉพาะอำเภอในคาบสมุทรสทิงพระ ได้แก่ สิงหนคร สทิงพระ กระแสสินธุ์ และระโนด ซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวที่สำคัญ โดยทั้ง 4 อำเภอดังกล่าว มีพื้นที่เป้าหมายการปลูกข้าวรอบที่ 1 ปี 2559/60 รวม 147,000 ไร่ และขณะนี้เกษตรกรได้ปลูกไปแล้วประมาณ 107,788 ไร่ หรือร้อยละ 73

จากผลการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ดังกล่าวของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 จังหวัดสงขลา (สศท.9) เบื้องต้น พบว่า ข้าวที่ปลูกไว้แล้วได้รับผลกระทบทุกพื้นที่ โดยเฉพาะข้าวนาปีที่ปลูกในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน ก่อนฝนตกหนัก กับข้าวนาปีที่ปลูกตั้งแต่เดือนตุลาคม บางส่วนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำท่วมขังนานได้รับความเสียหายโดยสิ้นเชิง 24,477 ไร่ หรือร้อยละ 23 ของพื้นที่ปลูก ทั้งนี้ข้าวนาปีที่เหลืออยู่ไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรอาจส่งผลให้ผลผลิตต่อไร่ลดลง

ด้าน นายพลเชษฐ์ ตรีโช ผู้อำนวยการ สศท.9 กล่าวว่า สำหรับสาเหตุที่น้ำท่วมหนักในครั้งนี้ เนื่องจากพื้นที่ในคาบสมุทรสทิงพระ เป็นพื้นที่ที่อยู่ริมทะเลสาบสงขลา พื้นที่โดยรอบ โดยเฉพาะจังหวัดพัทลุงมีฝนตกหนักทำให้ปริมาณน้ำฝนไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลา ประกอบกับเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนท่วมขังเป็นเวลานาน ส่งผลให้น้ำท่วมเสียหาย เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้ ต้องการให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือเยียวยา ด้วยการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ และปัจจัยการผลิตอื่นๆ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปลูกข้าวอีกครั้ง หนึ่งหลังน้ำลด

'พณ.-เกษตร'เร่งทำแผนยุทธศาสตร์

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การดำเนินงานของกระทรวงในปี 2560 จะเน้นการทำงานที่สนับสนุนเกื้อกูลกันตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี โดยต้องทำทั้งในและนอกประเทศ โดยเฉพาะการสร้างหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านซีแอลเอ็มวี (กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม) จีน อินเดีย อิหร่าน รัสเซีย และอีกหลายประเทศ ทั้งนี้ กระทรวงจะเร่งทำเป็นหนังสือปกขาวที่มีเนื้อหาเป็นยุทธศาสตร์รายประเทศ สำหรับเรื่องของการทำตลาด ได้หารือกับภาคเอกชน เพื่อนำนวัตกรรมมาผลิต สร้างมูลค่าสินค้า สร้างตราสินค้า (แบรนด์) ดูแลเรื่องมาตรฐาน สุขอนามัย สิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกันก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับสินค้าของไทย สร้างแบรนด์ไทยขึ้น โดยจะใช้สัญลักษณ์ Thailand Trust Mark เป็นเครื่องหมายการันตี คุณภาพสินค้าไทย และในปีหน้าจะสร้างการรับรู้เรื่องสินค้าแบรนด์ไทย ในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น

“ส่วนการพัฒนาผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีคอมเมิร์ซ) จะตั้งสถาบันที่ดูแลธุรกิจขึ้นมาเฉพาะ เพื่อรอผลผลักดันให้เกิดธุรกิจแนวใหม่ที่มีศักยภาพ และแตกต่างจาก

แนวเดิมๆ นอกจากนี้ยังตั้งเป้าพัฒนาผู้ประกอบการ สร้างนวัตกรรมเศรษฐกิจ และเกษตรกรรมรุ่นใหม่ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันประเทศไทยไปสู่ยุค 4.0 อย่างเป็นรูปธรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม” นางอภิรดีกล่าว

ด้าน น.ส.จริยา สุทธิไชยา รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า สศก.ได้จัดทำยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 20 ปี ตั้งแต่ปี 2560-2579 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และเสนอไปยังสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพื่อเสนอต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการจัดสรรงบประมาณปี 2560-61 ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี โดยกระทรวงเกษตรฯจะยึดกลไกประชารัฐเป็นหลัก เน้นผลิตสินค้าคุณภาพ ใช้ตลาดนำการผลิต และปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมไปปลูกพืชอื่นที่มีตลาดรองรับแทน ส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในตลาด นอกจากนี้ยังพัฒนาเกษตรกรให้เป็นผู้นำด้านการเกษตรหรือ สมาร์ทฟาร์มเมอร์ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้เกษตรกรไม่เกิดหนี้สินในอนาคต โดยจะมียุทธศาสตร์ 5 ด้าน

ชูยุทธศาสตร์ เกษตรอินทรีย์ ตั้งเป้าโต20%

โพสต์ทูเดย์ - ผลักดัน 4 ยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ปี 2560-2564 เล็งเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกต้นมูลค่าโต 20% ต่อปี

น.ส.จริยา สุทธิไชยา รักษาการแทนเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า คณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ซึ่งมี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้เห็นชอบในหลักการร่างยุทธศาสตร์การพัฒนากองเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ 2560-2564 ที่ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 1.การเสริมสร้างและจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรม 2.การพัฒนาการเกษตรอินทรีย์ตามวิถีพื้นบ้าน 3.การเสริมสร้างศักยภาพการเกษตรอินทรีย์เชิงพาณิชย์สู่สากล และ 4.การ

บริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ไทย

ทั้งนี้ แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ ปริมาณ และมูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์ของประเทศ ไม่น้อยกว่า 20% ต่อปี ผลักดันให้เกิดการเทียบเคียงมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไทยกับมาตรฐานประเทศคู่ค้าและให้เกิดกลุ่มเกษตรอินทรีย์อย่างน้อย 760 กลุ่มทั่วประเทศ

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีข้อเสนอที่สำคัญ อาทิ การสนับสนุนเกษตรอินทรีย์รุ่นใหม่ผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัยในภูมิภาค รวมถึงเสนอให้มีกองทุนในรูปแบบ Green Credit เพื่อสนับสนุนผู้ที่ทำเกษตรอินทรีย์ การนำงานวิจัยไปประยุกต์ใช้จริงในพื้นที่ การบูรณาการขับเคลื่อนทั้งแผนงาน โครงการ และงบประมาณในระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยให้มีคณะทำงานระดับจังหวัดที่มีผู้แทนทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อน

อย่างไรก็ตาม สศก.ในฐานะหน่วยเลขานุการ จะได้นำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงร่างยุทธศาสตร์ฯ และเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

'ฉัตรชัย'มอบงาน'ชุตินา' ต้นนโยบายข้าวครบวงจร

"ฉัตรชัย"แบ่งงาน"ชุตินา" ให้สานต่อ
นโยบายข้าวครบวงจร-เกษตรอินทรีย์
ตั้งเป้าต้นแปรรูปได้หลากหลายรับนโยบาย
ลดพื้นที่ปลูกไม่เข้าเป้า

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ได้มอบหมายให้นางสาวชุตินา บุญประภักดิ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ ดูแล
งานหลักเรื่องข้าวครบวงจรและมาตรฐาน
สินค้าเกษตรอินทรีย์

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวว่านางสาวชุตินา
มีความเข้าใจในพื้นฐานทั้งหมด สามารถ
ต่อยอดได้ทันที เป็นงานที่ดำเนินการมา
ต่อเนื่องตั้งแต่เป็นปลัดกระทรวงพาณิชย์

พล.อ.ฉัตรชัย มั่นใจว่าจะสามารถ
เร่งรัดงานให้รวดเร็วขึ้น ทั้งการแปรรูป
การต่อยอด การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับ
เรื่องข้าว โดยตั้งเป้าให้สินค้าข้าวต้อง
แปรรูปอย่างหลากหลาย เช่น เครื่องสำอาง
เวชภัณฑ์ อาหารเพื่อสุขภาพอื่นๆ เป็นต้น
และสามารถเชื่อมโยงการตลาดได้

"สำหรับการดำเนินของกระทรวง
เกษตรฯตลอด 1 ปี จริงๆไม่มีอุปสรรค
อะไรมากมาย เพราะนโยบายหลายอย่าง
เริ่มสัมฤทธิ์ผลมากแล้ว แต่ช่วงเวลา
ของรัฐบาลตามโรดแมพเหลือไม่มาก ฉะนั้น
การขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ของการทำงานเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ
และผมคนเดียวผมไม่สามารถที่จะดูแล
งานได้รวดเร็ว ดูแลได้แต่ในระยะเวลานั้น
จึงต้องหาคนที่ทำงานได้เลย"

รายงานข่าวจากกระทรวงเกษตรฯ
กล่าวว่า ผลการดำเนินงานแผนการผลิต
และการตลาดข้าวครบวงจรของกรมการข้าว

ที่น.ส.ชุตินา จะเข้ามาดูแล ล่าสุดมีความ
คืบหน้าดังนี้ สถานการณ์การปลูกข้าว
ปี 2559/2560 มีพื้นที่คาดการณ์ 69.29
ล้านไร่ แยกเป็น รอบที่แรก 58.15 ล้านไร่
ลดลง 0.15 ล้านไร่ โดยเหลือพื้นที่ปลูกข้าว
58 ล้านไร่ ผลผลิต 25.68 ล้านตัน รอบ
ที่สอง คาดการณ์พื้นที่เพาะปลูก 10.64
ล้านไร่ ปลูกพืชอื่นแทนข้าว 0.82 ล้าน
ไร่ ปลูกข้าว 9.82 ล้านไร่ ผลผลิต 6.19
ล้านตัน และรอบที่สาม คาดการณ์ 0.50
ล้านไร่ พักการปลูก 0.50 ล้านไร่ รมรงค์
ให้ชวนาพักแปลงนาเพื่อฟื้นฟูความอุดม
สมบูรณ์ของดิน

ทั้งนี้ พล.อ.ฉัตรชัย ได้ตั้งข้อสังเกต
และสั่งการว่า แผนข้าวครบวงจรของ
กรมการข้าว ยังไม่สามารถปฏิบัติได้อย่าง
เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน แม้จะมีแผนการ
ดำเนินงานแล้วก็ตาม

นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)
กล่าวว่า คณะกรรมการพัฒนาเกษตร
อินทรีย์แห่งชาติ ได้พิจารณา (ร่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนากาเกษตรอินทรีย์
แห่งชาติ พ.ศ.2560-2564 และแนวทางการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทั้งในระดับชาติ
และระดับพื้นที่ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
ในหลักการ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนากา
เกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ.2560-2564
ที่ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์สำคัญ
4 ประเด็นคือ

สศก. จะปรับปรุง (ร่าง) ยุทธศาสตร์
การพัฒนากาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ
พ.ศ.2560-2564 ให้มีความสมบูรณ์ และจะ
เสนอกรม เพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป

เลขที่๑ ซอยปลื้มมณี

“คนเราจะเอาแต่ได้ไม่ได้ คนเราจะต้องรับและจะต้องให้ หมายความว่าต่อไป และเดี๋ยวนี้ด้วยเมื่อรับสิ่งของใดมา ก็จะต้องพยายามให้ ในการให้นั้น ให้ได้โดย พยายามที่จะสร้างความสามัคคีให้หมู่คณะและในชาติ ทำให้หมู่คณะและชาติ ประชาชนทั้งหลายมีความไว้วางใจซึ่งกันและกันได้ ช่วยที่ไหนได้ก็ช่วย ด้วยจิตใจ ที่ดีเสมอโดยแท้”...พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อุดุลยเดช ทรงพระราชทานแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2521...● ประชาชน ที่ลี้ภัยไหลเข้าถวายสักการะพระบรมศพ พระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ต่อหน้า พระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมราชวัง ต่างก็มีความรู้สึกเดียวกัน คือรู้สึก สูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิต แต่ทุกคนก็มีความมุ่งมั่น ที่จะร่วมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย...● วันนี้มีประชุม คณะรัฐมนตรีตามปกติ แต่ที่พิเศษกว่าการประชุม ทุกครั้งนั้นก็จะเป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีใน “รัฐบาลประยุทธ์ 4” เป็นครั้งแรกนั่นเอง...ก็คงมีการ กล่าวต้อนรับและจะต้องพบกับ การทำงานที่หนักและเหนื่อยในการแก้ปัญหา ประเทศชาติ...● ถือเป็น การปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ มีทั้งหน้าใหม่และหน้าเก่าเขย่า แก้อิสลักษณ์กันใหม่ ใครเป็นใคร หรือว่าวางคนเหมาะสมกับงานหรือไม่...สังคมย่อมมี ความเห็นแตกต่างกันแต่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีนั้นแหละที่จะ เป็นผู้รับผิดชอบและการันตี แต่สุดท้ายผลงานจะเป็นอย่างไรก็ต้องรอให้ เวลาเป็น เครื่องพิสูจน์...● ก่อนหน้านั้นมี เกล็ดมากหน้า พยายามทำตัวเป็น “กูรู” วิเคราะห์ วิพากษ์คนนั้นคนนั้นเหมาะสมจะลงตรงนั้น ตรงนี้ แต่ดูเหมือนว่า क्रम.ประยุทธ์ ชุดนี้หักปากกาเขียนระเนระนาด ส่วนใครจะเก่งกาจขนาดไหนไม่มีใครรู้ แต่เปรียบเป็นมวยก็ต้องบอกว่ารอให้ ขึ้นเวทีแสดงฝีมือกันก่อนนั้นแหละ เพราะ นักมวย บางครั้งบางที ดูตัว ข้างเวทีที่มีความน่าเชื่อถือ เอาเข้าจริง



พล.อ.ไพศุภย์ คุ่มฉายา



สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ

สุนัขไม่รับประทาน แต่นักมวย บางคนถูกจับขึ้นเป็นมวยแทน แต่กลับโชว์ฝีมือได้
เข้าตาประดาแพนๆ...แต่ก็อย่างว่าแหละครับที่วานันั้น มันนักมวย แต่ก็เป็น
ท่านรัฐมนตรี...มันต่างกัน...● อย่างไรก็ตาม ที่ดูว่าน่าสนใจก็ กระทรวงยุติธรรม
ที่คนเดิมเจ้าเก่า “บักต็อก” พล.อ.ไพฑูริย์ คุ่มฉายา องคมนตรี เคยวางมาตรฐาน
เอาไว้สูง สั่งคมให้ความเชื่อถือในผลงานที่ออกมา ขณะที่ สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ
ถูกโยกมานั่งเก้าอี้แทนนั้น จากงานประจำสำนักๆ ถือว่า พันๆ ไม่แยแต่ก็
ไม่เด่น...จึงต้องจับตาเพราะ มีคดีใหญ่อีกหลายคดีรอให้ฟัง...● กรณี ผู้ต้องหา
ผูกคอตาย แต่เป็นที่เคลือบแคลงของสังคมถึงปานนี้ยังไม่มีการตอบ ให้ญาติผู้ตาย
หายข้องใจ แค่นี้ก็ทำให้สิ้นชีวิตได้ หรืออย่างที่ วัดพระธรรมกาย
คดีมากมายกว่า 100 ก็ยังคอยให้เคลียร์...● ก็ว่ากันไปในเรื่องของ กระบวนการ
ยุติธรรม แต่ที่สำคัญไม่แพ้กันก็เรื่องของปากท้องชาวบ้านที่วันนี้การค้าการขาย
มันไม่รุ่งเรือง ทุกประเทศ หากยามใดซื้อไม่จ่ายขายไม่คล่อง...ก็เสริมมะก้องต้อง
กันทั้งประเทศ...กำลังนี้ ประเทศไทย ตกอยู่ในสถานการณ์ที่วันนี้ครับท่าน...● ว่ากันว่า
กระทรวงพาณิชย์ มีหน้าที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรง ซึ่ง อภิรดี ตันตราภรณ์ แยกน้ำหนัก
มานานการได้ สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ มาช่วยค้า...จะทำให้ข้าวแพง หมากถูก
ไม่ใช่ข้าวยากหมากแพง อย่างสุภาวิชิตโบราณว่าไว้หรือไม่...นั่นต้องคอยดู...● ว่ากัน
ถึงเรื่องข้าวที่ชาวนากำลังเดือดร้อน แต่ดูเหมือนว่า อากาศจะทุเลาไม่เนาใน เพราะ
ใครต่อใครลงไม้ลงมือ ช่วยนั้นแหละ...วานขึ้น “กระบองเพชร” กลับสู่พรรณา
ไปยื่นดูเพื่อนชาวนาที่นั่น “ดวงข้าว”...ถามว่าเกี่ยวอะไรกับข้าว...คำตอบที่ได้บอกว่า
ขนาดข้าวนาปีเต็มที 6 พัน ก็หุริหุริแล้ว...พระเจ้า...● ถึงนาที่นี้บรรยากาศน่าจะ
ดีขึ้นแล้ว เพราะก่อนหน้านั้นคนวันออกหู กับคำถามนักข่าวที่ว่าจะถูกปรับถูกเปลี่ยน
แต่สุดท้าย “บักป้อม” ก็บัก และก็ดูเหมือนว่าจะ เสริมบาร์มีให้มากขึ้น
ด้วยซ้ำ...พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ฝ่ายความมั่นคง และ
รมว.”กลาโหม...● แต่ต้องการหาจุดสนใจ แต่กำลังเป็น ประเด็นใหญ่ระดับชาติ
และจะส่งผลถึง ภาพลักษณ์ประเทศชาติ เช่นกัน...กรณีแฟนบอลจุดพลุไฟใน
ราชมังกลาฯ เมื่อ วันบอลไทยเตะกับบิเเนา...●
สมาคมฟุตบอลไทย ถูกคาดโทษมาแล้วและมี
สโมสรถูกปรับเป็นเงินสดมาแล้วและกรณีจุดพลุไฟ
หนล่าสุดนี้เชื่อว่า ประชุมบอร์ดเอเอฟซีครั้งหน้า...
ตาดูหูฟังให้ดี จะถูกปรับเท่าไรและมีโอกาส
จะห้ามจัดเกมระดับชาติหรือไม่...ภาพลักษณ์
ประเทศไทย จะเป็นยังไงกันละเนี่ย...● การจับประดา
กองเชียร์มือบอน ไม่น่าจะยาก เพราะหลักฐาน

ชัดแจ้งและพยานมากมาย แต่หากจับได้ ไม่ใช่แค่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง คนเป็นนายกบฏต้องใช้มาตรการ **สั่งห้ามเข้าสนามเด็ดขาด...อย่าไป** ทวงว่าบอลไทยจะไม่มีคนเชียร์ครับท่าน...● แต่ที่ต้องดึงกันหน่อยก็ **ไอจีที่ศรีภรรยา** โค้ชซิโก้ ขึ้นชมพวกมือบอนนั้นแหละ...ที่หน้าทีหลังคิดให้รอบคอบก่อนจะบอก **ว่าชอบ** หรือไม่ชอบอะไร ให้สังคมรู้ เพราะหน้าที่นี้ **อาชีพไม่ใช่บุคลลธรรมดา** นะครับท่าน หากทำอะไรไม่คิดให้ดี **คุณสามีนั้นแหละจะโดนผลกระทบ...ใช้สติหน่อย...●**



พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง



พ.ญ.นิริวดี ภูเจริญยศ

“กระบองเพชร” เคยทำนายเอาไว้แล้ว ทั้ง **หมายจับ** **หมายค้น** ยิ่งไงๆ ก็ทำ อะไร **พระธัมมชโย** ไม่ได้ และก็จะ ไม่มีการมอบตัว...แต่หากจะจับให้ได้ ก็ต้องใช้ความรุนแรง...**ถามว่ากล้าหรือ** เปล่านั่นเอง...● **เบ็ดเสร็จวันนี้ ถูกคดี** **รวมแล้วกว่าร้อย...ก็ต้องบอกว่า** เป็น องค์กรเดียวในโลกหรือเปล่าที่เจอคดี

มากมายแต่ยัง **ลอยชาย-ลอยนวล** ได้อย่างหน้าตาเฉย...● กรณี **จักรกฤษณ์** **พนิชย์ผาดิกรรม** อดีต **มือปืนทีมชาติเบอร์หนึ่ง** ตลอดกาล **ถูกมือปืนรับจ้าง** ดักยิงเสียชีวิตเมื่อ 3 ปีก่อน ตำรวจจับตัวผู้กระทำความผิดได้หลายคนและวันวาน ศาลชั้นต้นพิพากษา ประหารชีวิต **พ.ญ.นิริวดี ภูเจริญยศ** หรือ **หมอนิม** อดีตภรรยา และพวก **สถานเดียว...ถือว่ากรรมติดจรวดแท้จริง...● พล.อ.ฉัตรชัย** **สาริกัลยะ** **รมว.เกษตรและสหกรณ์** เป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง **ภาวะเศรษฐกิจ** **การเกษตรปี 2559 และแนวโน้มปี 2560 “ขับเคลื่อนเกษตรสมัยใหม่พัฒนา** **เกษตรไทยสู่ 4.0”** จัดโดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ **ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น** วันที่ 20 ธ.ค.59 เวลา 08.30 น. ...● **สมศักดิ์ เสียมนิยม** ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 18 รับมอบ **โครงการเลี้ยงไก่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน** จาก **สมภพ มงคลพิทักษ์สุข** ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการสายธุรกิจไก่ไข่ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือ **ซีพีเอฟ** ที่สนับสนุนโรงเรียนเลี้ยงไก่ไข่ความจุ 4,230 ตัว เพื่อพัฒนาโมเดล **การเลี้ยงไก่ไข่เชิงพาณิชย์** แก่ **โรงเรียนเกาะโพธิ์** **ถั่วงามวิทยา ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี** ช่วยสร้างอาหารมั่นคงแก่เยาวชน และชุมชนรอบข้าง วันพุธที่ 21 ธ.ค.59 เวลา 10.00 น. ...●

กระบองเพชร
0j9494@gmail.com



ส่งออกไก่สด...พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีปล่อยตู้คอนเทนเนอร์บรรจุผลิตภัณฑ์ไก่สดขบวนปฐมฤกษ์ ไปสาธารณรัฐเกาหลี ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ภายหลังจากที่กระทรวงเกษตร อาหาร และกิจการชนบท (MAFRA) และกระทรวงความปลอดภัยอาหารและยา (MFDS) ของสาธารณรัฐเกาหลี ได้อนุมัติและลงทะเบียนให้โรงงานไก่สดแช่เย็น/แช่แข็ง ของไทย จำนวน 12 โรงงาน



มอบหนังสืออนุญาต...พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้สหกรณ์การเกษตรบ้านดงกล้วย จำกัด เพื่อเข้าทำประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ตามนโยบายรัฐบาล โดยมีนายพิเชษฐ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และนายสุรพล พงศ์เมธีอภิขัย สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้การต้อนรับ ณ สหกรณ์การเกษตรบ้านดงกล้วย จำกัด จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อเร็วๆ นี้

■ เกษตรฯตั้งเป้าปี60ตันตลาดส่งออกเนื้อไก่โตขึ้น3%

ปฐมฤกษ์ส่งไก่สดบุกแดนกิมจิ

“บักฉัตร” ดีเดย์ปล่อยขบวนไก่สดไทยไปเกาหลีใต้ คาดภายใน ธ.ค.นี้ ผู้ผลิตอีก 12 โรงงานที่ได้รับการอนุญาตพร้อมส่งไก่ไทยขยายปีกในแดนกิมจิอีกกว่า 100 ตัน ตั้งเป้าปี 60 อุตสาหกรรม เนื้อไก่โตเพิ่มขึ้นอีก 3%

ชลบุรี : พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีปล่อยตู้คอนเทนเนอร์บรรจุผลิตภัณฑ์ไก่สดขบวนปฐมฤกษ์ ไปสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบ 12 ปี หลังประสบปัญหาการแพร่ระบาดของไข้หวัดนก ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

พลเอกฉัตรชัย กล่าวว่า ที่ผ่านมากระทรวงเกษตรฯ ได้เจรจาผลักดันการส่งออกไก่สดไทยไปเกาหลีใต้ในหลายๆ เวทีอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งกระทรวงเกษตร อาหาร และกิจการชนบท (MAFRA) และกระทรวงความปลอดภัยอาหารและยา (MFDS) ของสาธารณรัฐเกาหลี ได้อนุมัติและลงทะเบียยนให้โรงงานไก่สดแช่เย็น/แช่แข็งของไทยจำนวน 12 โรงงาน ส่งผลให้ไทยสามารถส่งออกไก่สดไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีได้ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งรัฐบาลไทย โดยกระทรวงเกษตรฯ ขอขอบคุณทางเกาหลีใต้ ผ่านไปยังนายฮง ชัง วุก อัครราชทูตที่ปรึกษา ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี

ประจำประเทศไทย ซึ่งได้ร่วมเป็นเกียรติในงานครั้งนี้ด้วย ต้องยอมรับว่าเป็นการส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่สดจากไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีได้เป็นครั้งแรกในรอบ 12 ปี หลังประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกตั้งแต่ปี 2547

พลเอกฉัตรชัย กล่าวว่า สำหรับแผนการส่งออกไก่สดไทยไปเกาหลีใต้หลังจากที่ส่งออกลอตนี้ ซึ่งเป็นสินค้าชิ้นส่วนปีกไก่สดแช่แข็ง ของบริษัท ซีพี

เอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 ตู้คอนเทนเนอร์ปริมาณ 15,240 กิโลกรัม มูลค่า 1,733,550 บาท คาดว่า จะถึงเกาหลีใต้ปลายเดือนธันวาคมนี้ โดยจากการหารือผู้ส่งออกไก่สดของไทยทั้ง 12 บริษัท ทราบว่าภายในเดือนธันวาคม 2559 นี้จะมีผู้ผลิตส่งออก 5 ตู้ น้ำหนัก 106,644 กิโลกรัม มูลค่า 12,002,665 บาท และทยอยส่งสินค้าไก่สดแช่เย็น แช่แข็งจากไทยไปเกาหลีได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป้าหมายในปี 2560 คาดว่าจะมีการส่งออกประมาณ 40,000 ตัน มูลค่า 3,600 ล้านบาท

“ต้องถือว่าอุตสาหกรรมไก่เนื้อไทยมีการขยายตัวและเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559 ประมาณการผลิตไก่เนื้อ 1,460 ล้านตัว แบ่งสัดส่วนเข้าโรงฆ่าคิดเป็น 82% เพื่อส่งออกอีก 18% เพื่อบริโภค ในประเทศขณะที่ประเทศคู่ค้าที่สำคัญของไทย ได้แก่ ญี่ปุ่น 51% สหภาพยุโรป 39 % อื่นๆ 10 % โดยปริมาณการส่งออก 681,258 ตัน มูลค่า

การส่งออก 88,428 ล้านบาท แบ่งเป็นสินค้าไก่แปรรูปปรุงสุก 461,033 ตันมูลค่า 68,882 ล้านบาท สินค้าไก่ดิบ 220,225 ตัน มูลค่า 19,546 ล้านบาท ดังนั้น เมื่อไทยสามารถปลดล็อกการส่งไก่สดไทยไปยังเกาหลีใต้ได้แล้ว คาดการณ์ว่าในปี 2560 ประมาณการผลิตไก่เนื้อจะเพิ่มขึ้นเป็น 1,673 ล้านตัว โดยเป้าหมายการส่งออกการเติบโตของตลาดส่งออกเนื้อไก่เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 3%

พลเอกฉัตรชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯ ขอเน้นย้ำไปยังหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้บริโภคของสาธารณรัฐเกาหลีมั่นใจว่า จะดำเนินการตามเงื่อนไขการนำเข้าของสาธารณรัฐเกาหลี โดยมุ่งเน้นการผลิตไก่สดแช่เย็น/แช่แข็งที่มีคุณภาพและความปลอดภัย เพื่อที่ผู้บริโภคในสาธารณรัฐเกาหลีจะได้บริโภคไก่สดที่ได้มาตรฐานสากล

ข่าวสั้น เศรษฐกิจ

เร่งรัดแผนข่าว : พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ได้มอบหมายให้ น.ส.สุดิมา บุญยประภัศร รมช.เกษตรฯ ดูแลงานหลักๆ คือ เรื่องข่าวครบวงจรและมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ เนื่องจากมีความเข้าใจในพื้นฐานทั้งหมด สามารถต่อยอดได้ทันที และเป็นงานที่ต่อเนื่องตั้งแต่เป็นปลัดกระทรวงพาณิชย์ ดังนั้นก็จะสามารถเร่งรัดการทำงานให้รวดเร็วขึ้นได้ รวมทั้งเรื่องการแปรรูป การต่อยอด การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องข้าว โดยตั้งเป้าว่าในอนาคตสินค้าข้าวจะต้องแปรรูปออกไปอย่างหลากหลาย.



เมืองไทย 360 **2**

“ประยุทธ์ 4”
กระชับแน่นใช้บริการ
“ทีมสมคิด”
ลุยกระตุ้นศก.!!

“ประยุทธ์ 4” กระชับแน่น ใช้บริการ “ทีมสมคิด” ลุยกระตุ้นศก.!!



เมืองไทย 360°

ตามขั้นตอนถือว่านับตั้งแต่วันที่(20 ธ.ค.) เป็นต้นไป คณะรัฐมนตรีชุดใหม่จำนวน 12 ตำแหน่ง จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการหลังจากถวายสัตย์ปฏิญาณตนแล้ว และเชื่อว่าจะต้องลงมือลุยงานกันทันที เพราะด้วยเงื่อนไขเวลาที่เหลืออยู่อย่างจำกัดนั่นคือแค่ปีเศษหรือแค่หนึ่งปีเท่านั้น ก่อนที่จะส่งไม้ต่อให้กับรัฐบาลใหม่หลังการเลือกตั้งปลายปีหน้าตามโรดแมปของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่กำหนดเอาไว้

แน่นอนว่าหากพิจารณาจากรายชื่อของคณะรัฐมนตรีทั้งที่เข้ามาใหม่ หรือสับเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ย่อมมองออกได้ไม่ยากว่าต้องการเน้นการขับเคลื่อนทางด้านเศรษฐกิจเป็นเป้าหมายหลัก

ที่ผ่านมาต้องยอมรับเช่นเดียวกันว่าจุดอ่อนของรัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติก็คือเรื่องเศรษฐกิจนี้แหละที่ยังไม่ค่อยประทับใจชาวบ้าน จะด้วยเงื่อนไขทางเศรษฐกิจของโลกที่มันเปลี่ยนไปในทางซับซ้อน และหักมุมไปจากเดิม แม้ว่าในช่วงปีกว่าที่ผ่านมาจะสามารถมีแนวโน้มในทางบวกมากขึ้นก็ตาม แต่เมื่อพิสูจน์กันด้วยผลสำรวจ

จากทุกสำนักก็ล้วนออกมาตรงกันว่าชาวบ้านยังไม่พอใจในเรื่องการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาลมากนัก สำหรับออกมาคร่าวๆได้ผลก็ออกมาทำนองนี้เช่นเดิม และสิ่งที่ชาวบ้านเรียกร้องให้แก้ไขเร่งด่วนในอันดับแรกก็คือเรื่อง “ปากท้อง” ทุกที่

อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาจากรายชื่อของคณะรัฐมนตรีโดยเฉพาะ “ทีมเศรษฐกิจ” ทั้งคนที่มีอยู่เดิม และเข้ามาใหม่รวมไปถึงที่สับเปลี่ยนตำแหน่งล้วนเป็น “ทีมเดียวกัน” หรือทีมที่ “ประสานงาน” กันได้ นั่นคือหากพิจารณากันแบบตรงไปตรงมาก็คือ “ทีมสมคิด” ที่มี สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ คุมเกมอยู่เช่นเดิม และที่บอกไว้กับ “อีกทีม” ที่เป็นทีมประสานงานกันได้ดีก็คือ “ทีมของนายกฯ” ที่เชื่อมต่อทางด้านเศรษฐกิจเหมือนกันให้สามารถทำงานแบบ “เข้าขา” กันได้สะดวกมากขึ้นกว่าเดิม

ตำแหน่งหลักๆ เริ่มจาก อุตตม สาวนายณ มาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นี่ก็คืออยู่ในทีมเศรษฐกิจเดียวกัน สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ที่เลื่อนขึ้นมาจากที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมมานั่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่จะมาช่วยกันขับเคลื่อนในเรื่องโครงการนวัตกรรม โครงการเอสเอ็มอี การประสานกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่มี พิเชษฐ ดุรงคเวโรจน์เป็นรัฐมนตรีว่าการ เพื่อก้าวสู่



พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา



สมคิด จาตุศรีพิทักษ์



พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ

เป้าหมายที่มองเห็นก็คือการลุยแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ปากท้อง
น้ำหนักที่ สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ ฝ่ายเศรษฐกิจเคยย้ำให้เห็น
ก็คือจะให้ความสมดุลทั้งเศรษฐกิจระหว่างประเทศคือส่งออก
และการลงทุนอย่างเต็มที่พร้อมๆ กับให้น้ำหนักในเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจภายใน
นั่นคือเริ่มจากฐานรากขึ้นมา ธุรกิจเอสเอ็มอี มาช่วยในการขับเคลื่อน
และที่สำคัญต้องลดต้นทุนของเกษตรกร และเพิ่มรายได้จากราคาสินค้าเกษตร
ซึ่งการปรับคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ทั้ง 12 ตำแหน่งดังกล่าวน่าจะตอบโจทย์ได้ชัดเจน

เศรษฐกิจดิจิทัล ผลักดันประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุค 4.0
ตามแผน

รวมไปถึง ลุทธิย์ เมฆินทรีย์ ที่เข้ามาเป็นรัฐมนตรี
ประจำสำนักนายกฯ หากคาดเดาไม่ผิดพลาดเขาน่าจะได้รับ
มอบหมายให้กำกับดูแล "กองทุนหมู่บ้าน" ซึ่งน่าที่นี้ถือว่า
เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

ส่วนอีกทีมก็คือ "ทีมนายกฯ" ที่มี พล.อ.ฉัตรชัย
สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คราวนี้ก็มีรัฐมนตรีช่วยว่าการคนใหม่ก็คือ นางสาวชุติมา
บุญยประภัศร ซึ่งหากพิจารณาจากแบ็กกราวด์ก่อนหน้า
เธอเคยเป็นปลัดกระทรวงพาณิชย์ที่เพิ่งเกษียณฯ มา
ไม่กี่วัน แนนอนว่าจากตำแหน่งดังกล่าวก็ย่อมเคยประสาน
งานทำงานร่วมกับกระทรวงเกษตรฯ มาก่อนในเรื่องสินค้า
เกษตรก็ย่อมเข้าใจและรู้งานกันดี

ดังนั้น แม้ว่าไม่ยากพูดว่าทีมนี้ที่มันทำให้
เหมือนกับดูแปลกแยก แต่เพื่อต้องการให้เห็นภาพบางอย่าง

แต่ถึงอย่างไรมันก็ต้องหลอมมาเป็นทีมเดียวกันทำงานให้สัมพันธ์กันแบบราบรื่นภายใต้นโยบายระดับบนสุดคือ นายกรัฐมนตรีอยู่ดี และเมื่อพิจารณาจากรายชื่อที่มาลงในตำแหน่งดังกล่าวทำให้พอมองภาพในอนาคตได้ชัดเจนขึ้นว่าในเวลาที่เหลืออย่างจำกัดนี้ ทั้งกระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงคมนาคม ล้วนกันยายนในส่วนของกองทุนหมู่บ้านหรือแม้แต่กระทรวงมหาดไทยที่กลายเป็นกระทรวงเศรษฐกิจเต็มตัวมากขึ้นน่าจะขับเคลื่อนได้ดีกว่าเดิม

และเป้าหมายที่มองเห็นก็คือการลุยแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้อง นำหนักที่ สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ ฝ่ายเศรษฐกิจเคยย้ำให้เห็นก็คือจะให้ความสมดุลทั้งเศรษฐกิจระหว่างประเทศคือส่งออกและการลงทุนอย่างเต็มที่พร้อมๆ กับให้นำหนักในเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในนั่นคือเริ่มจากฐานรากขึ้นมา ธุรกิจเอสเอ็มอี มาช่วยในการขับเคลื่อน และที่สำคัญต้องลดต้นทุนของเกษตรกรและเพิ่มรายได้จากราคาสินค้าเกษตร ซึ่งการปรับคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ทั้ง 12 ตำแหน่งดังกล่าวน่าจะตอบโจทย์นี้ได้ชัดเจน

อย่างไรก็ดี งานข้างหน้านั้นไม่หมู ตรงกันข้ามมันเป็น "งานสุดหิน" ด้วยปัจจัยทั้งภายในและภายนอกซับซ้อนขึ้น อีกทั้งยังมีปัญหาปมที่ย่อยที่รอปะทุทั้งเรื่องความเฉื่อยชาของระบบราชการ พวก "อำนาจเก่า" ที่รอจิ้งหะ และเกียรติวาทันก็น่าหนักใจ เพราะรู้กันดีว่าคราวนี้ "เดิมพันถึงอนาคต" ถ้าพลาดหรือไม่เป็นไปตามเป้าหมายมันยุ่งเหมือนกัน !! .

สั่งเกาะติดสถานการณ์ฝนต่อเนื่อง เตรียมพร้อมรับมือถล่มซ้ำภาคใต้

นายทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้กรมชลประทาน เร่งช่วยเหลือประชาชนที่ประสบน้ำท่วมในภาคใต้ ซึ่งปัจจุบันหลายพื้นที่เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว และกรมชลประทานได้เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างคืบเนื่อง โดย จ.สุราษฎร์ธานี พื้นที่ อ.เคียนซา อ.บ้านนาเดิม และ อ.บ้านนาสาร ยังคงมีน้ำท่วมขังบริเวณที่ลุ่มต่ำและพื้นที่การเกษตรริมแม่น้ำตาปี บางแห่ง แต่ระดับน้ำในแม่น้ำตาปียังคงมีแนวโน้มลดลง ส่วน อ.พุนพิน ระดับน้ำยังคงท่วมขังที่ลุ่มต่ำ

จ.นครศรีธรรมราช ระดับน้ำในตัวเมืองและพื้นที่โดยรอบลดลงสู่ภาวะปกติแล้ว แต่ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่การเกษตรบางแห่ง สำหรับพื้นที่ลุ่มต่ำปากพนังมีระดับน้ำลดลง คลองระบายน้ำสายต่างๆ ระดับน้ำลดลงต่อเนื่อง การระบายน้ำจะใช้ประตูระบายน้ำตามแนวคันกันน้ำแบ่งน้ำเค็ม-น้ำจืดระบายน้ำออกจากพื้นที่ แต่ยังมีพื้นที่ลุ่มต่ำบางส่วนที่ไม่สามารถระบายออกได้ ต้องใช้เครื่องสูบน้ำในการระบายน้ำ

จ.สงขลา ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่คาบสมุทรสติงพระ 3 อำเภอ ได้แก่ อ.ระโนด อ.กระแสสินธุ์ และ อ.สติงพระ โดยมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตชุมชนริมทะเลสาบ แนวโน้มระดับน้ำลดลง ถนนสายหลักและพื้นที่เศรษฐกิจไม่ได้รับผลกระทบ พื้นที่ส่วนใหญ่ได้เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว

อย่างไรก็ตาม ในพื้นที่ภาคใต้ยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักในระยะนี้ เนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนว่า ยังมีแนวโน้มที่ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง ซึ่งกรมชลประทาน ได้ให้ทุกโครงการชลประทานเฝ้าระวัง ติดตาม และเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด

เผาทิ้งลอตใหญ่'เนื้อสัตว์'ลอบนำเข้า

เกษตรฯสั่งเข้ม4มาตรการสกัด-ป้องกันโรคระบาดเข้าประเทศ

กระทรวงเกษตรฯ ทำลายสินค้าปศุสัตว์ ที่ลักลอบนำเข้า มูลค่ากว่า 20 ล้านบาท พร้อมเร่งดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ หวังสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน และป้องกันโรคระบาดที่อาจจะเข้ามา ภายในประเทศ

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรฯ และสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯ และสหกรณ์ โดย กรมปศุสัตว์ ได้เข้มงวดในการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าปศุสัตว์เข้ามาราชอาณาจักร โดยให้ความสำคัญเรื่องอาหารปลอดภัยตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้ประชาชนเลือกซื้อสินค้าและอาหารที่มีคุณภาพและความปลอดภัย ซึ่งได้มีการบูรณาการการปฏิบัติงาน



พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ

ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง และกรมศุลกากร โดยในส่วนของกรมศุลกากรยังได้มีข้อตกลงความร่วมมือกับกรมปศุสัตว์ ในเรื่องปฏิบัติเกี่ยวกับกรณี

ที่มีการจับกุมดำเนินคดีลักลอบนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งหากกรมศุลกากรมีการจับกุมสินค้าปศุสัตว์ได้ ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่และมอบสินค้าของกลางให้แก่กรมปศุสัตว์เพื่อดำเนินการต่อไป

พล.อ.ฉัตรชัยกล่าวต่อว่า ในช่วงที่ผ่านมา กรมปศุสัตว์ โดยกองสารวัตรและกักกัน ได้จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการพิเศษปราบปรามผู้กระทำผิด มีผลการจับกุมและดำเนินคดีลักลอบนำเข้าสินค้าอย่างผิดกฎหมายตามกฎหมายโรคระบาดสัตว์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 จนถึงปัจจุบัน จำนวนทั้งสิ้น 131,461 กิโลกรัม มูลค่ามากกว่า 20 ล้านบาท แบ่งออกเป็น เนื้อโคกระบือแช่แข็ง จำนวน 72,614 กิโลกรัม เครื่องในโคกระบือแช่แข็ง จำนวน 4,547 กิโลกรัม และขาไก่และชิ้นส่วนไก่แช่แข็ง จำนวน 54,300 กิโลกรัม ซึ่งเนื้อสัตว์เดือนเหล่านี้ มีความเสี่ยงที่จะนำโรคระบาดและอาจมีสารตกค้างปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค รวมทั้งอาจมีเชื้อโรคที่เป็นอันตรายต่อปศุสัตว์ภายในประเทศ โดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา กรมปศุสัตว์ ได้จัดให้มีพิธีทำลายสินค้าปศุสัตว์ของกลางดังกล่าวทั้งหมด ที่ด่านกักกันสัตว์นครสวรรค์ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ซึ่งถือเป็นการทำลายของกลางครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของประเทศไทย

ขณะที่การดำเนินการปราบปรามการลักลอบที่เข้ามาในช่วง 2 ปี ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงปัจจุบัน ได้จับกุมดำเนินคดีทั้งสิ้น 199 คดี จำนวนของกลาง 2,063,675 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 217 ล้านบาท ซึ่งผู้กระทำผิดจะถูกดำเนินคดีอาญามีโทษปรับสูงสุด 200,000 บาท และโทษจำคุก 2 ปี ซึ่งที่ผ่านมาศาลได้มีคำสั่งพิพากษาให้

ยึดรถยนต์ของกลางของผู้กระทำผิดด้วย

สำหรับแผนปฏิบัติการในระยะต่อไป นั้น กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมปศุสัตว์มี 4 แผนงานและมาตรการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าเนื้อสัตว์จากต่างประเทศ ได้แก่ 1) การสุ่มตรวจสอบห้องเย็น โดยจัดชุดเฉพาะกิจเข้าตรวจสอบห้องเย็นที่คาดว่าจะมีการลักลอบนำซากสัตว์เข้ามาเก็บไว้ โดยไม่ได้รับอนุญาต 2) การลาดตระเวนหาข่าวบริเวณแนวชายแดน หรือช่องทางที่คาดว่าจะมีการลักลอบ ตลอดจนตั้งจุดตรวจสกัดกั้นการลักลอบเคลื่อนย้ายเนื้อและเครื่องในโค-กระบือแช่แข็งจากต่างประเทศ 3) การขอความร่วมมือไปยังศุลกากร ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง ร่วมกันทำงานอย่างบูรณาการ และ 4) การจัดชุดทำงานเฉพาะกิจร่วมกับกรมประมงและกรมวิชาการเกษตร เพื่อเข้าตรวจสอบสินค้าเกษตร ณ ร้านค้าปลีกและค้าส่งทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังได้มีการส่งเสริมและขับเคลื่อนโครงการโคเนื้อสร้างอาชีพและการปรับโครงสร้างการผลิตโคเนื้อภายในประเทศ ซึ่งคาดว่าจะในปี 2564 จะสามารถเพิ่มจำนวนโค-กระบือภายในประเทศให้เพียงพอต่อความต้องการ เพื่อลดปัญหาการลักลอบนำเข้าเนื้อสัตว์อย่างผิดกฎหมายต่อไป



หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ.....ยอดจำหน่ายมากที่สุดของประเทศ.....เมืองไทยยุคความสุขกระจุก ความทุกข์กระจาย ประจำวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559.....● การเมืองที่ยังอยู่ในมุมมืด.....ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ มีชัย ฤชุพันธุ์ อ่างจะนำ

ข้ออ้างดึงเกี่ยวกับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย พรรคการเมืองและกกด. ไปปรับปรุงให้สอดคล้องกับกติกาใหม่.....เพราะฉะนั้นประเด็นการใช้ขวแรง ที่กำหนดบทลงโทษอย่างรุนแรงเอาไว้ในกฎหมายลูก จึงเป็นไปตามเจตนารมณ์ของการร่างรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกง.....อย่าไปตีอเสียให้ยาก.....● ส่วนภารกิจใหม่ของ กกด.ที่จะให้มึงบลับคล้ายกับหน่วยข่าวกรองเพื่อไว้สืบราชการลับ หรือสอบสวนไต่สวนเกี่ยวกับการเลือกตั้ง..... "อินทรีเหล็ก" จะกลายเป็นดาบสองคมในที่สุด...ขนาดทำงานกันแบบเปิดเผยยังมีการวิ่งเต้นใช้เส้นใช้สายกันสุดฤทธิ์ บัดโธ.....● จับตาการแบ่งงานใหม่ *กรม.ชุด*

ประยุทธ์ 4 จะออกหัวออกก้อย.....โดยเฉพาะงาน *ด้านเศรษฐกิจและความมั่นคง*.....จับตาการแบ่งงานกำกับดูแลของรองนายกรัฐมนตรีระหว่าง สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ กับ พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง....ที่จะต้องสลับสับเปลี่ยน....งาน *กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม งานกระทรวงคมนาคม งานกระทรวงเกษตรฯ งานกระทรวงพาณิชย์*....ที่ขบเหลี่ยมกันอยู่ หรือข่าวที่ว่า นายกฤษฎ์คู่อุ่ อยากมาดูงานตำรวจด้วยตัวเอง จริงหรือมั่ว ชัวร์หรือไม่.....● ส่งข่าวถึงอธิบดีกรมศุลกากร ประสงค์ พูนธเนศ กรณีผู้มีรายได้น้อยถูกตัดสิทธิรับเงินช่วยเหลือสวัสดิการภาครัฐตามฐานรายได้ รายละ 1,500-3,000 บาท....เพราะมี *บริษัทเอกชนและโบรกเกอร์* นำชื่อไปใช้เป็นพนักงานบริษัททำให้มีรายได้เกิน 1 แสนบาทต่อปี....โดยอ้างว่า *เป็นเรื่องที่สรรพากรทราบอยู่แล้ว*....และกำลังจะมีการพิจารณาสัทธิของ *ผู้มีรายได้น้อย* รอบใหม่....ส่วนบริษัทที่นำชื่อชาวบ้านไปอ้าง *เพื่อหลบเลี่ยงภาษี*...จะถูกเรียก ภาษีย้อนหลังและเสียค่าปรับ...ขึ้นบัญชีดำเป็นบริษัทที่มีความเสี่ยงที่จะไม่เสียภาษีสูง.....ประเด็นนี้ไม่ใช่เรื่องขายหน้า รัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ธรรมดา.....แต่เป็นเรื่องที่ กรมสรรพากร ต้องทำให้โปร่งใส.....รู้ทั้งรู้แต่ยังไม่ปล่อยให้ *บริษัทเอกชนและโบรกเกอร์* เลี่ยงภาษีกันทนโท่.....นี่ถ้าเรื่องไม่แดงเพราะ *กรณีการขึ้นทะเบียนคนจน*....คงเปรมประชาไปอีกนาน.....●

แล้ว **วิธีการเก็บภาษีของกรมสรรพากร** ก็แสนประหลาด.....ภาษีบุคคลธรรมดาจัดเก็บมากกว่า ภาษีนิติบุคคล เป็นเท่าตัว.....เป็นช่องทางให้ผู้เสียภาษีที่มีรายได้เป็นกอบเป็นกำ **หันมาตั้งบริษัทเพื่อเลี่ยงที่จะเสียภาษี** ในอัตราที่สูงกว่ากันเยอะ.....การไล่บี้เก็บภาษีย้อนหลังเอาจาก บุคคลธรรมดา.....แต่เปิดช่องให้บริษัทนิติบุคคลมีช่องทางเลี่ยงภาษีกันสะดวกโยธิน...ยังไม่รวมกับการกำหนดฐานภาษีเมื่อเทียบกับที่ประเทศไทยมี ประชากร ตามทะเบียนราษฎรกว่า 65 ล้านคน....แต่มี ผู้ยื่นแบบ ประมาณ 10 ล้านคน และที่ เสียภาษีจริงๆ มีแค่ประมาณ 4 ล้านคน.....พอรายได้จากภาษีไม่เข้าเป้าก็มาตามชุดเลือดเอาจาก บุคคลธรรมดา ที่ยื่นเสียภาษีอย่างถูกต้อง.....พับผ่า.....● ไหนๆก็ไหนดๆ ระวังนโยบาย ซีโอปช่วยชาติ เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายปลายปี ตามนโยบายของรัฐบาลชุดนี้.....จะกลายเป็นรายการ ซีโอปช่วยห้าง.....ช่วยกันมาทุกปี แต่ละปี **รายได้จากภาษี** จะหายไปกับรายการ **ซีโอปช่วยห้าง** เป็นหมื่นล้าน.....ส่วนบรรดา **พ่อค้าแม่ค้าที่ขายของแบกกับดิน** ไม่มีใบเสร็จ ไม่มีใบกำกับภาษี.....ไม่ได้รับอาานิสงส์.....ชาวบ้านที่หาเช้ากินค่ำ ไม่มีปัญญาไปเดินซื้อปตามห้าง ก็ไม่ได้อาานิสงส์.....คงมีแต่บรรดา **ห้างสรรพสินค้า และคนมีอันจะกิน...ที่ได้**อาานิสงส์แต่เพียงผู้เดียว● **บอร์ด ปตท.** อนุมัติงบลงทุน 5 ปี ขยาย **โครงสร้างพื้นฐานเพื่อความมั่นคงทางพลังงานอย่างยั่งยืน...** เทวินทร์ วงศ์วานิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ชี้แจง....**คณะกรรมการ ปตท.** เห็นชอบแผนการลงทุนปี 2560-2564 ในวงเงิน 338,849 ล้านบาท...ใน ยุทธศาสตร์หลัก 186,524 ล้านบาท และ **ยุทธศาสตร์การสร้างมูลค่าเพิ่ม** อีก 150,673 ล้านบาท....**ยุทธศาสตร์ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม** ที่ 1,652 ล้านบาท....อาทิ ขยายความสามารถในการนำเข้าก๊าซเหลวธรรมชาติ พัฒนาท่อก๊าซและสถานีบริการ...พัฒนากระบวนการเพิ่มผลผลิตอย่างต่อเนื่อง....สร้าง **ความมั่นคงทางพลังงานที่ยั่งยืน**ในอนาคต.....● **สังคมวันนี้** เวลา 08.30 น. พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรฯ เปิดการสัมมนาเรื่องภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2559 และแนวโน้มปี 2560 หัวข้อ **ขับเคลื่อนเกษตรใหม่พัฒนาเกษตรไทยสู่ 4.0** ที่ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น.....16.30 น. **คีรี กาญจนพาสน์** ประธาน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป เปิดนิทรรศการ ด้วยรักตราบนิรันดร์

เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง รัชกาลที่ ๑ เปิดสถานีส่งข่าวชวาชวาไทย
จำหน่ายข่าวหอมมะลิ 105 บนสถานีรถไฟฟ้ามหานคร สายสีส้ม สถานี ตั้งแต่วันนี้ถึง 27 ธ.ค. นี้
....21 ธ.ค. เวลา 18.00 น. สมชาย เบลูจรงค์กุล ประธาน วปอ.2547 เป็นเจ้าภาพ
จัดงานเลี้ยงรุ่นประจำปี ที่ โรงแรมสยาม@สยาม ธีรยุทธ ทูมมานนท์ แจ้งมา....
คุณแม่สุพิศรา มีนชัยนันท์ มารดาอดีต ส.ส. วิชาญ มีนชัยนันท์ ถึงแก่กรรม
ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ที่ศาลา 1 วัดบำเพ็ญเหนือ จนถึง 20 ธ.ค. พระราชทานเพลิงศพ
21 ธ.ค. เวลา 17.00 น.● สวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อนิพนธ์
พานทอง บิดา อรพรรณ วัชรพล ที่ศาลาพิสิษฐ์กุล วัดชลประทานรังสฤษดิ์
เวลา 19.00 น. ถึงวันที่ 24 ธ.ค. ฌาปนกิจวันที่ 25 ธ.ค. เวลา 17.00 น.●

“อินทรีเหล็ก”



ลูกค้าเก่ากลับมา

ช่วง 1-2 เดือนนี้หลายประเทศในสหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ เจอปัญหาการระบาดของไข้หวัดนก กระทั่งเกษตรกร อาหาร และกิจการชนบทของเกาหลีใต้ ยกระดับการเฝ้าระวังไข้หวัดนกสายพันธุ์ “เอช 5 เอ็น 6” เป็นระดับสูงสุดเป็นครั้งแรก ด้วยมาตรการต่าง ๆ รวมถึงห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกทั่วประเทศ เพราะการระบาดรวดเร็ว และส่อเค้ารุนแรงกว่าการระบาดเมื่อปี 2557 และครั้งนี้ ได้กำจัดสัตว์ปีกทั่วประเทศไปแล้ว 16 ล้านตัว ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา

ประเทศไทย ได้ปรับตัวมาอย่างต่อเนื่อง นับแต่เกิดไข้หวัดนกเมื่อปี 2547 มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาทั้งระบบ ทั้งแบ่งแยกโรงเลี้ยงไก่แบบคอมพาร์ทเมนต์ หรือแบ่งแยกโรงฟัก โรงเรือนเลี้ยง โรงเชือด โรงแปรรูป อย่างชัดเจน ลดโอกาสการติดเชื้อ หรือป้องกันการระบาดของโรคอย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดการและป้องกันโรคของไทยได้รับความยอมรับในเวทีโลก โดยเมื่อวันที่ 14 ธ.ค. ที่ผ่านม พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เป็นประธานพิธีปล่อยตู้คอนเทนเนอร์บรรจุผลิตภัณฑ์ไก่สดขบวนการปฐมฤกษ์ ส่งออกไป

ยังสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

เกาหลีใต้ เป็นประเทศสุดท้ายใน 20 ประเทศส่งออกหลักของไทยที่กลับมาเข้าไก่ เก้าอี้ว่าประเทศผู้นำเข้าต่าง ๆ หันมานำเข้าไก่จากไทยทั้งหมดแล้ว สะท้อนถึงมาตรฐานอุตสาหกรรมไก่ไทยที่อยู่ในระดับสากล โดยบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ส่งออกไก่สดแช่แข็งไปเกาหลีใต้เป็นครั้งแรกของไทย หลังจากที่ถูกระงับมาเป็นเวลา 12 ปี นับแต่เกิดไข้หวัดนก

วีรชัย รัตนบานชื่น ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจไก่เนื้อ ซีพีเอฟ กล่าวว่า การที่เกาหลีใต้กลับมานำเข้าไก่สดจากไทย ช่วยสนับสนุนภาพลักษณ์การส่งออกไก่ของไทยโดยรวมให้ขยายตัวมากขึ้น ซีพีเอฟมั่นใจในจุดแข็งของผลิตภัณฑ์ไก่สดที่มีมาตรฐานระดับโลก ทั้งเรื่องคุณภาพและความปลอดภัย สามารถตรวจย้อนกลับได้ทุกขั้นตอน และยังมีห้องปฏิบัติการสำหรับตรวจสอบวัตถุดิบทั้งก่อนและหลังกระบวนการผลิต ดังนั้นผู้บริหารโคกจึงมั่นใจได้ว่า สินค้าและผลิตภัณฑ์ของซีพีเอฟปลอดภัยต่อการบริโภค 100% อย่างแน่นอน ที่สำคัญบริษัทยังได้รับสัญญาที่ดีจากลูกค้าเดิม กลับมาสั่งซื้อเพิ่มมากขึ้น

ก่อนหน้านี้ รัฐบาลเกาหลีใต้ส่งเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน The Animal and Plant Quarantine Agency (QIA) และกระทรวงความปลอดภัยอาหารและยา (MFDS) มาตรวจสอบมาตรฐานการผลิตผู้ส่งออกไก่ของไทยหลายครั้ง จนเดือนกันยายนที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่เกาหลีใต้ ขอดูโรงเชือดและโรงแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกเพื่อการส่งออกของ

ไทยอีกครั้ง ผลการตรวจโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ของ ซีพีเอฟ ทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ โรงงานนครราชสีมา โรงงานสระบุรี และโรงงานมีนบุรี ได้รับคัดเลือกเป็น 3 ใน 12 โรงงานของไทย ที่ได้ส่งออกไก่สดไปยังเกาหลีใต้ โดยซีพีเอฟส่งเนื้อไก่สดแช่แข็งล็อตแรกนี้ 15.2 ตัน

การปลดล็อกการส่งออกไก่สดแช่แข็งของไทยไปเกาหลีใต้ สะท้อนถึงคุณภาพและมาตรฐานการผลิตของอุตสาหกรรมไก่ไทยได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ไทยได้ตั้งเป้าหมายการส่งออกไก่ในปี 2560 จะมีการเติบโตเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 3%

พิจารณาถึงข้อได้เปรียบของไทยเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่งอย่างบราซิล สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป ไม่ว่าจะเป็นระยะทางที่ใกล้กับเกาหลีใต้ หรือคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไก่สด ที่เป็นเนื้อถอดกระดูก ตัดแต่งชิ้นส่วนด้วยแรงงานฝีมือที่มีความประณีต ตอบสนองความต้องการ การได้มากกว่าบราซิลที่ส่งออกเป็นเนื้อถอดกระดูก หรือสหรัฐที่ส่งออกเป็นเนื้อติดกระดูก

การที่ตลาดส่งออกหลักทุกประเทศกลับมาเปิดรับผลิตภัณฑ์ของไทยอีกครั้ง เป็นนิมิตหมายที่ดีของอุตสาหกรรมไก่ ที่ผู้ประกอบการจะต้องใส่ใจและรักษาคุณภาพให้ได้มาตรฐานที่ทันสมัย เป็นที่ยอมรับอย่างต่อเนื่อง

กว่าจะได้มาแสนยาก การรักษาไว้ยิ่งลำบากกว่า แต่ก็ต้องทำให้ได้

ไม่มีทางอย่างอื่น!

วีระพันธ์ โตมัญญ
veeraphant@dailynews.co.th



งานเกษตรสีเขียวตามรอยพ่อ...นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี “งานเกษตรสีเขียวตามรอยพ่อ” จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากษัตริย์คุณเป็นล้นพ้นของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) โดยมี นายกมลวิศว์ แก้วแฝก, นางสาวรณิดา รตนชัยโชค, นางสาวบุญยวีร์ อนันต์ชัชวาล ร่วมงาน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ เมื่อเร็วๆ นี้



ส่งออกไก่สด...พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีปล่อยตู้คอนเทนเนอร์บรรจุผลิตภัณฑ์ไก่สดขบวนปฐมฤกษ์ ไปสาธารณรัฐเกาหลี ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ภายหลังจากที่กระทรวงเกษตร อาหาร และกิจการชนบท (MAFRA) และกระทรวงความปลอดภัยอาหารและยา (MFDS) ของสาธารณรัฐเกาหลี ได้อนุมัติและลงทะเบียนให้โรงงานไก่สดแช่เย็น/แช่แข็ง ของไทย จำนวน 12 โรงงาน